

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพหุภาคีกับหัวหน้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย การศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ ความต้องการพัฒนาดตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ท และโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสงคราม การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งบทความเรื่อง ASEAN: การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่คณาจารย์และบุคลากรทางอุตสาหกรรมบริการได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ซึ่งบทความข้างต้นมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามขณะนี้บทความในวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ และในฐานะข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผู้อ่านสามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา สำหรับข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย(ประเทศไทย) ก็สามารถเข้าดูได้ที่ <http://tourism.siam.edu> เช่นกัน

ในนามของกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่ช่วยประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

- แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย
 นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร และคณะ 3
- การศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง ขณะเดินทางท่องเที่ยว 1 ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้
 พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 5
- ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ท 2 และโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
 วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ 7
- พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 กรณีศึกษาโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา :
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ และคณะ 39
- การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพหุภาคีกับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 จาริรัตน์ คาวสอย 57
- ASEAN: การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ประเทศสิงคโปร์
 ตติยาพร จารุมณีรัตน์ 69
- การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
 คณิงภรณ์ วงเวียน และคณะ 86